



**VIỆT NAM: GIỮ VỮNG SỰ ỔN ĐỊNH,  
TĂNG CƯỜNG LỢI THẾ CẠNH TRANH  
VÀ GẶT HÁI TIỀM NĂNG TĂNG TRƯỞNG**



HÀ NỘI, NGÀY 18/4/2013

KHÁCH SẠN SOFITEL PLAZA HANOI, SỐ 1 ĐƯỜNG THANH NIÊN, HÀ NỘI  
DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ ĐỒNG TỔ CHỨC

**Diễn Văn Khai Mạc**

Bà Nguyễn Thị Hồng

Vụ Trưởng, Vụ Chính Sách Tiền Tệ, Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Kính thưa các vị khách quý!

Thưa các Quý vị đại biểu!

Trước hết, thay mặt Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam (NHNN), tôi xin chào mừng Quý vị đến tham dự Hội thảo “*Việt Nam: Giữ vững sự ổn định, tăng cường lợi thế cạnh tranh và gặt hái tiềm năng tăng trưởng*” do NHNN và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng tổ chức.

Kính thưa Quý vị đại biểu,

Năm 2012, kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn do tiếp tục chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu và cuộc khủng hoảng nợ công ở Châu Âu vẫn chưa được giải quyết. Suy thoái trong khu vực đồng Euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn. Hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp. Tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam đã bị ảnh hưởng không nhỏ do tác động từ kinh tế thế giới và những vấn đề nội tại của nền kinh tế. Điều này đã hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm, nợ xấu cao, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể.

Trước tình hình khó khăn đó, Chính phủ đã đưa ra những định hướng và giải pháp đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế với mục tiêu tổng quát của năm 2013 là “*Ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh*”. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển.

Cho đến nay, tình hình kinh tế vĩ mô đã tương đối ổn định, một số cân đối vĩ mô đã có những cải thiện. Tuy nhiên, tình hình kinh tế của Việt ả am trong năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn do kinh tế thế giới vẫn đang trong quá trình phục hồi, chất lượng tăng trưởng trong nước vẫn thấp và chưa có những cải thiện rõ rệt, mô hình tăng trưởng chậm được thay đổi. Một số yếu tố gây áp lực lạm phát cao vẫn còn tiềm ẩn. Do đó trong năm 2013, các cấp, các ngành của Việt ả am sẽ tích cực triển khai các giải pháp theo ả ghị quyết của Chính phủ, tập trung vào một số vấn đề như: (i) Thực hiện các chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hài hòa để góp phần ngăn ngừa và kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kincác giảih doanh; (ii) Đánh giá đúng và tăng cường tính minh bạch về mức độ nợ xấu ngân hàng, từ đó có chính sách phù hợp nhằm bảo đảm sự ổn định vững chắc; đồng thời giải quyết và xử lý có hiệu quả nợ xấu để tín dụng đến được với các doanh nghiệp;

(iii) triển khai tích cực, đồng bộ và hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Tập trung tái cơ cấu ba lĩnh vực gồm: đầu tư, thị trường tài chính và doanh nghiệp; tiến hành tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, à Hả à Việt à am và Quỹ Tiền tệ Quốc tế cùng phối hợp tổ chức buổi Hội thảo lần này nhằm mục đích trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế với chủ đề: “*Giữ vững sự ổn định, tăng cường lợi thế cạnh tranh và gạt hái tiềm năng tăng trưởng cho Việt Nam*”. Hội thảo lần này tập trung vào 04 nội dung chính: (i) Tổng quan về các xu hướng kinh tế khu vực và toàn cầu cũng như tác động tới Việt à am; (ii) khuôn khổ chính sách tiền tệ của Việt à am, các thách thức chủ yếu cũng như làm thế nào để xây dựng một khuôn khổ chính sách tiền tệ hiệu quả hơn; (iii) Các vấn đề về chính sách thuế và sự tác động của nó đối với tăng trưởng của Việt à am trong quá trình hội nhập khu vực và toàn cầu hóa; (iv) Các vấn đề về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của Việt à am và bài học quốc tế.

Đây là các chủ đề thiết thực, mang tính thời sự, phù hợp với giai đoạn hiện nay và nhận được rất nhiều sự quan tâm gần đây. Với phần trình bày và bình luận của các chuyên gia trong và ngoài nước, những nhà hoạch định chính sách, những nhà nghiên cứu kinh tế, tôi cho rằng đây là một dịp tốt để quý vị có thể lắng nghe trao đổi và chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của mình để từ đó có thể có những ý kiến đóng góp, tư vấn cho Chính phủ trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách nhằm mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và tái cấu trúc nền kinh tế.

Thay mặt à Hả à , tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo với chủ đề “**Việt Nam: Giữ vững sự ổn định tăng cường lợi thế cạnh tranh và gạt hái tiềm năng tăng trưởng**”. Xin kính chúc các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!!!